



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร. ๐ ๕๔๒๖ ๐๓๑๖
ที่ สป ๐๐๐๙.๒/ว ๕๕๕ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่พริก

ตามที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามรายชื่อหมู่บ้านที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติที่ประชุมให้สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านนำร่อง (๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน) จัดทำ VTR เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการดังกล่าว ความยาวไม่เกิน ๕ นาที ตาม VTR ตัวอย่างของอำเภอแม่พริก <https://youtu.be/rMDdhqGVFlw> โดยขอให้จัดส่ง ภายในวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทาง Line id : pearm๗ หรือ e-mail : pearm๗@hotmail.com ตยมอบหมายให้นายพงศธร ตาเขียว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

(นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ)
เกษตรจังหวัดลำปาง

รายชื่อหมู่บ้านภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

(๑ ตำบล ๑ หมู่บ้าน) ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดลำปาง

ชื่ออำเภอ	ชื่อตำบล	ชื่อหมู่บ้าน	รายชื่อสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน	แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า	แบบรายงานผลการดำเนินงาน
แม่พริก	แม่พริก	แม่พริกคุ้ม	ข้าว	✓	โครงการแปรรูปข้าวกล้องข้าวผง	✓
เมืองลำปาง	บ้านเสด็จ	ห้วยน้ำเค็ม	สินค้าแปรรูปจากสับปะรด	✓	โครงการแปรรูปสับปะรด (เส้นใยสับปะรด)	✓
เกาะคา	ใหม่พัฒนา	ทุ่งขาม	พืชผักปลอดภัย	✓	โครงการปลูกผักกางมุ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย	✓
แจ้ห่ม	เมืองมาย	ไผ่งาม	ถั่วลิสง	✓	โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงเพื่อความยั่งยืน	✓
เถิน	เถินบุรี	วังหิน	ผัก	✓	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักดองบ้านวังหิน	✓
ห้างฉัตร	เวียงตาล	ปางปงปางทราย	สมุนไพร	✓	โครงการยกระดับการผลิตและแปรรูปสมุนไพร	✓
แม่ทะ	หัวเสือ	สามขา	ข้าว	✓	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (การแปรรูปข้าวหอมล้านนา)	✓
งาว	หลวงใต้	ดง	กล้วย	✓	โครงการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตกล้วยกวน	✓
วังเหนือ	วังแก้ว	ห้วยป่า	พืชผัก	✓	โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	✓
สบปราบ	สบปราบ เปลี่ยนเป็น นายาง	ทุ่งเจริญ เปลี่ยนเป็น หนองวัวแดง	ข้าว เปลี่ยนเป็น ผักเชียงดา	✓	โครงการวิสาหกิจแปรรูปผักเชียงดา	✓
เสริมงาม	เสริมขวา	ปงหลวง	ข้าว	✓	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ชุมชน	✓
แม่เมาะ	แม่เมาะ	เมาะหลวง	ผักปลอดสาร	✓	โครงการต่อยอดกิจกรรมสมาชิกแปลงใหญ่พืชผัก	✓
เมืองปาน	เมืองปาน	ดอนแก้ว	ข้าว	✓	โครงการผลิตข้าวคุณภาพดีและแปรรูปเพื่อจำหน่าย	✓